

บลจ.ไทยพาณิชย์ รุกบริการลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ SCB myProvident อัปเดต – ปรับพอร์ตผ่านมือถือ



นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปีนี่ว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 บริษัท และมีจำนวนสมาชิกกว่า 400,000 กว่าราย โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ SCB myProvident เพื่อให้บริการด้านข้อมูลกองทุนผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับการบริการและทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือมากขึ้น

ทั้งนี้ บริการ SCB myProvident มีจุดเด่นที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะอัปเดตข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูล Statement ในรูปแบบของ PDF อีกทั้งสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ด้วยตัวเองตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด และสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบถึงระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกแผนลงทุนได้เช่นกัน โดยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบลจ.ไทยพาณิชย์สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Google Play พิมพ์ SCB myProvident

นายสมิทธิ์กล่าวว่า ถึงแม้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณในระยะยาว นักลงทุนก็ควรให้ความสำคัญกับผลดำเนินงานกองทุนอย่างต่อเนื่อง และควรติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินสถานการณ์และสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ มีรูปแบบการลงทุนที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ หรือ Employee's Choice เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเลือกแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหนึ่งเดียวอาจไม่สอดคล้องกับแต่ละคน เพราะความแตกต่างทั้งอายุ ระยะเวลาการออม ความเสี่ยงที่รับได้ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน

“บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการยามเกษียณให้แก่พนักงาน โดยได้ทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเพื่อนำเสนอทางเลือกทางด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้าน ผ่านระบบกองทุนเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ที่พัฒนา

อย่างต่อเนื่องจนสามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก จนปัจจุบัน บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดใหญ่ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 113,319 ล้านบาท” นายสมิทธ์กล่าว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน